

หลานย่าโมคว่าแชมป์ 'กรุงไทยต้นกล้าสีขาว'



คณะผู้บริหารกรุงไทย นำโดย วรวิทย์ จำปীরัตน์, อรุณภรณ์ ลิ้มสกุล พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศ

โครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เป็นโครงการเสริมสร้างทุนทางปัญญา ที่ทางธนาคารกรุงไทย จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 นับเป็นหนึ่งในโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ทุกชั้นปี ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมมากที่สุด โดยในปีนี้มีผลงานที่น่าสนใจเข้าร่วมประกวด 412 ผลงาน จาก 55 สถาบันทั่วประเทศ และผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้จำนวน 23 ทีม และตัดสินรอบสุดท้ายหาผู้ชนะเลิศ ซึ่งปีนี้ผลปรากฏว่านักศึกษาจากทีม หลานย่าพากินหมี่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา คว่ารางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาท ไปครองได้สำเร็จ

วรวิทย์ จำปীরัตน์ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ผลการตัดสินจากทางคณะกรรมการได้มีมติให้ทีมหลานย่าพากินหมี่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คว่ารางวัลชนะเลิศ ซึ่งโครงการนี้แห่งชีวิต พลิกฟื้นบ้านกุดจิกให้ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเพื่อเผยแพร่หมี่กุดจิก โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ กลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานในชุมชนกุดจิก ซึ่งภายในโครงการจะทำการปรับปรุงการผลิตหมี่ หาแบรนด์และแพ็คเกจจิ้ง รวมถึงสร้างเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป และศูนย์การเรียนรู้

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมนนทรีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ซึ่งเด็ก ๆ ได้รวมกลุ่มกันคิด แปรรูปตะไคร้ให้เป็น "ไม้จิ้มฟันสมุนไพร" ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Volunteer center จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำโครงการสร้างห้องสมุด

โดยใช้ดิน หิน ทราช และวัสดุธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้ โดยคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้รับโล่และเงินรางวัล พร้อมศึกษา ดูงานต่างประเทศเช่นกัน

อรุณภรณ์ ลิ้มสกุล ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในทุกปี นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบ่มเพาะความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการทำแผนธุรกิจ ตลอดจนจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ที่ทุกคนมีการพัฒนาอย่างมาก และถือว่าเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงที่พร้อมจะเติบโต ต่อไป

สำหรับสถาบันที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อ ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย โทร.02-2088674-6 หรือ www.bizethics.ktb.co.th